

## บทคัดย่อ

“การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  
โคกสะอาดวิทยาคม”

คำสำคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีระชิต คำชมภู : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนตามแนวทางปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม.190 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนตาม  
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม และ 2) แนวทางการ  
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ  
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย รวมผู้ให้ข้อมูล ทั้งสิ้น 113  
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนตามแนวทาง  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่  
(frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( $\mu$ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $\sigma$ ) และการวิเคราะห์เนื้อหา  
(content analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า

1.การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนตามแนวทางปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดย  
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน  
ตัว ด้านคุณธรรม และด้านความมีเหตุผล 2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ  
ครูผู้สอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบประโยชน์ของการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ  
เรียนการสอน โดยการอบรมให้ความรู้ การสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และ  
ยกตัวอย่างการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ปัจจัย  
สำคัญที่ ผู้บริหารทุกคนตระหนักร่วมกัน คือ รูปแบบการบริหารงานและนโยบายการทำงาน  
นอกจากนั้นก็คือ การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดง  
ความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มี การให้รางวัลกับผู้ตั้งใจทำงาน และตักเตือนผู้ที่ประพฤติ  
ผิดระเบียบวินัย